

KIẾN XƯƠNG

Nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số



Công ty TNHH May Hiếu Lập (xã Bình Định, huyện Kiến Xương) tạo việc làm cho hơn 200 lao động.

Để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,2% trở lên trong năm 2025, ngay từ đầu năm, huyện Kiến Xương đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và để ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

Ngay khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành ở mức tốt nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, huyện Kiến Xương đã tập trung rà soát mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, chỉ rõ những chỉ tiêu còn dư địa, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Xác định thế mạnh của huyện là sản xuất nông nghiệp nên Kiến Xương đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt kế hoạch sản xuất năm 2025; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện tích tụ ruộng đất hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích xây dựng các mô hình nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất lúa kết hợp bảo tồn, phát triển và khai thác các nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

cho doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Chủ trọng đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN), nhất là dự án CCN Bình Minh, CCN Trung Nê; khởi công dự án hạ tầng kỹ thuật CCN: Côn Nhất, Ninh An để tạo sự bứt phá. Ông Lương Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường thông tin: Là nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN Bình Minh, ngay khi có mặt bằng sạch tôi đã tăng tốc đầu tư để sớm thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào hoạt động, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện. Do đó, từ cuối năm 2024 tôi đầu tư trên 300 tỷ đồng để triển khai thi công giai đoạn 1 của dự án, trong đó ưu tiên đầu tư những hạng mục cần thiết trước, nhất là khu xử lý nước thải trung. Dự kiến ngay trong năm 2025, chúng tôi sẽ thu hút được 4 nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà xưởng. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương cho biết: Ngay từ đầu năm, Hội đã tổ chức lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực cống hiến thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh, chiến lược marketing phù hợp với các giải pháp mang tính đột phá theo hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; nắm bắt kịp thời, tận dụng tối đa các cơ hội, tích cực đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp, bắt kịp nhịp độ chuyển đổi số để cùng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

THU THỤY

THÁI THỤY

Người dân kỳ vọng vào dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Dự kiến cuối tháng 3/2025 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình (dự án KCN VSIP Thái Bình) sẽ chính thức khởi công. Người dân huyện Thái Thụy nói chung, 2 xã An Tân, Thụy Trường nói riêng háo hức chờ đón, đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này.

Cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập

Xã An Tân có tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án KCN VSIP Thái Bình trên 264ha, chiếm 79% tổng diện tích đất dự án KCN. Hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) giai đoạn 1 về cơ bản đã hoàn tất. Những thửa đất nông nghiệp nằm trong diện thu hồi, người dân đã đồng thuận bàn giao đất và nhận tiền đền bù. Bà Thủy tâm sự: Chủ trương của dự án KCN VSIP Thái Bình về địa phương, tôi và người dân đồng tình, ủng hộ. Qua chính quyền địa phương và trường thông, chúng tôi biết dự án sắp khởi công. Các hộ dân ai cũng phấn khởi, mong chờ dự án được triển khai nhanh chóng, đúng tiến độ, thu hút doanh nghiệp đầu tư tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Con trai tôi đang học năm thứ 4 khoa kỹ thuật điện tử viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi KCN đi vào hoạt động, tôi sẽ định hướng cháu về liên hệ làm việc cho công ty ở đây, rất tiện lợi gần nhà, bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài.

dự định mở cửa hàng tạp hóa, ăn uống, dịch vụ làm đẹp, thuốc tân dược... Ông Nguyễn Đình Chung, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Trường cho biết: Dự án KCN VSIP Thái Bình là dự án đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Chúng tôi rất vui mừng khi dự án trọng điểm chuẩn bị khởi công. Trong quy hoạch, bên cạnh hợp phần KCN là trung tâm logistic và kho vận, khu đô thị dịch vụ, đây là dự án phát triển kinh tế địa phương và các xã ven biển. Hy vọng chủ đầu tư sẽ thực hiện đúng cam kết, tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, tạo cơ hội việc làm cho lao động trẻ có tay nghề ở địa phương. Chuẩn bị cho lễ khởi công dự án, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, ngày khởi công dự án qua hệ thống truyền thanh; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại thôn Đông Ninh - nơi diễn ra lễ khởi công.

Thái Thụy cho biết: Dự án KCN VSIP Thái Bình có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo đột phá phát triển kinh tế của địa phương. KCN VSIP Thái Bình được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn về chất lượng quốc tế; mục tiêu là tập trung thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực thực hiện các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, sạch, thân thiện với môi trường, ở các lĩnh vực điện, điện tử, dược phẩm, thiết bị y tế, ngành công nghiệp hỗ trợ... VSIP Thái Bình dự kiến thu hút hơn 37.000 lao động địa phương. Dự án được kỳ vọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thái Thụy nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung. Cùng với KCN Liên Hà Thái và các cụm công nghiệp, dự án KCN VSIP Thái Bình đi vào hoạt động hứa hẹn địa phương sẽ là "thời nam châm" hút vốn FDI, đưa huyện giữ vững vị trí top đầu cả tỉnh về tăng trưởng kinh tế. Để lễ khởi công dự án KCN VSIP Thái Bình vào cuối tháng 3/2025 được diễn ra trang trọng, an toàn, huyện đã và đang phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt công tác chuẩn bị.

Thúc đẩy phát triển kinh tế huyện ven biển

Chủ trương đầu tư dự án KCN VSIP Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 29/8/2023. Dự án có tổng diện tích 333,40ha thuộc hợp phần trong quy hoạch 1/2000 dự án KCN - đô thị - dịch vụ Tân Trường (không

bao gồm diện tích để của sông hữu Hóa, để biến số 8 và diện tích mang thủy lợi hoàn trả) do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và KCN Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư dự án 4.932,364 tỷ đồng. Đến nay, hơn 1.170 hộ dân xã An Tân, Thụy Trường đã bàn giao hơn 220ha đất nông nghiệp để triển khai dự án. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, phấn khởi với chủ trương đầu tư dự án KCN tại địa phương. Ông Mai Tiến Trình, Giám đốc Trung tâm Chủ trì, phối hợp quy hoạch và quản lý dự án đất huyện Thái Thụy cho biết: Diện tích đất nông nghiệp thu hồi giai đoạn 1 dự án KCN VSIP Thái Bình, địa phương GPMB đạt gần 90%. Để hoàn thành tốt công tác GPMB, Trung tâm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND 2 xã xây dựng kế hoạch, lộ trình, biểu đồ tiến độ thực hiện GPMB dự án; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cần thiết của dự án đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực thực hiện quy trình, thủ tục trong công tác GPMB. Đối với diện tích đất chuyển đổi và diện tích đất ở phần đầu GPMB trong năm 2025.

NGUYỄN THẨM



Người dân xã An Tân (Thái Thụy) ký nhận đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án.

NAM THỊNH

Phát huy tiềm năng, lợi thế từ biển

Là xã ven biển có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển, những năm gần đây, Nam Thịnh (Tiền Hải) đã có nhiều giải pháp để phát huy tốt tiềm năng này, trong đó lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản trên địa bàn đang phát triển tương đối mạnh.

Xã Nam Thịnh hiện có gần 1.400ha nuôi trồng thủy sản với khoảng 600 hộ nuôi và gần 200 tàu thuyền khai thác thủy hải sản. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã ước đạt trên 1.100 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 11 - 12%/năm; trong đó, thu nhập từ các lĩnh vực kinh tế biển chiếm 65% cơ cấu kinh tế của địa phương. Ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phát triển kinh tế biển là mũi nhọn nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Thịnh đã thực hiện đồng bộ

nhiều giải pháp phát triển kinh tế biển trên các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản. Địa phương tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất; đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông nông thôn trong xây dựng thôn mới, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự để các tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Trên địa bàn xã có hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó hơn 10 cơ sở chế biến thủy hải sản lớn, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Năm bắt các cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới trong những năm gần đây đã có nhiều doanh nghiệp, cơ sở trong xã mạnh dạn đầu tư sản xuất chế biến thủy hải sản theo hướng xây dựng sản phẩm OCOP mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh từ năm 2022 đến nay đã đầu tư mở rộng



Chế biến tép muối xuất khẩu tại Công ty TNHH Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hoàng Phương (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải).

sản xuất và xây dựng thành công 7 sản phẩm OCOP gồm: tép biển khô, non tôm, chả cá song, chả tôm, chả cá nhac, cá nhac kho tộ, các sản phẩm đạt từ 3 sao đến 4 sao cấp tỉnh. Nhờ chương trình xây dựng sản phẩm OCOP đã giúp các sản phẩm của Công ty được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Hiện nay, các sản phẩm hải sản chế biến của Công ty đã có mặt ở nhiều siêu thị, cửa hàng ở trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh việc bán hàng qua các nền tảng facebook, zalo của Công ty, Hội OCOP huyện Tiền Hải. Từ đó, giúp Công ty tăng doanh số bán hàng, mỗi năm đạt gần 20 tỷ đồng; tạo việc làm cho 25 lao động với thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Anh Phạm Văn Đồng, Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh cho biết: Công ty nằm ở vị trí sát cảng cá của xã nên có nhiều thuận lợi trong việc thu mua các nguyên liệu đầu vào để phục vụ sản xuất, chế biến thủy sản. Bên cạnh

đó, cũng được địa phương tạo mọi điều kiện về quy hoạch và pháp lý để hoàn thiện xây dựng các sản phẩm OCOP, từ đó nâng cao được giá trị sản phẩm đặc thù của địa phương ven biển. Trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thủy hải sản tại xã Nam Thịnh cũng đang phát triển tương đối mạnh. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản hàng năm ước đạt trên 33.000 tấn, giá trị ước đạt gần 450 tỷ đồng. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản của xã đạt gần 20.000 tấn chủ yếu là nuôi ngao thương phẩm và ngao giống. Về lĩnh vực khai thác thủy hải sản tại xã Nam Thịnh cũng đang phát triển mạnh, nhất là nghề giã tép biển. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ tép khô, tép muối phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc tăng, do vậy việc tiêu thụ tép biển của ngư dân cũng thuận lợi với giá bán cao. Sản lượng tép biển ngư dân đánh bắt được hàng ngày lên đến hàng chục tấn. Ông Nguyễn Trọng Thắng, chủ

tàu xã Nam Thịnh cho biết: Do tép biển sống ở gần bờ nên rất dễ khai thác, cùng với nhu cầu thị trường tăng cao nên đa số bà con ngư dân trong xã chuyển sang làm nghề giã tép. Trung bình mỗi tháng một tàu đi từ 15 - 20 chuyến, thu nhập được hơn 100 triệu đồng. Theo ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã: Năm 2025, Nam Thịnh đặt mục tiêu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Xã vẫn xác định kinh tế biển là mũi nhọn trong phát triển kinh tế và giúp hoàn thành xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy, thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế từ biển, trong đó tập trung vào đẩy mạnh phát triển những lĩnh vực đang có thế mạnh như nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản.

TRẦN TUẤN